

**ICN - ก๊วตามทฤษฎีกันเลย**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** แต่ระยะหลังๆ มานี้เนี่ย เรื่องของการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค มักจะมีเครื่องมือใหม่ๆ มากมายเข้ามาในระบบของการวิเคราะห์ เรียกว่ามีเครื่องมือขั้นเทพ ขึ้นเขียนเพิ่มขึ้นเยอะ หรือบางท่าน ก็อาจจะใช้เครื่องมือเดิมๆ แต่ไปประยุกต์ หรือปรับค่านิดๆ หน่อยๆ ให้เหมาะสมกับการใช้ หรือเหมาะสมกับหุ้นในแต่ละอย่าง (หุ้นเล็ก หุ้นใหญ่ หุ้นแก๊งค์อะไร หุ้นลงทุน ฯลฯ)... และด้วยเทคโนโลยีในยุคสมัยนี้พัฒนาไปมาก การใช้โปรแกรมต่างๆ เข้ามาช่วย ก็จะทำให้เข้าไปได้เยอะ และเครื่องมือต่างๆ ที่มี ก็จะมีออกมาในรูปแบบแปลกๆ จนบางครั้ง จำกันไม่ไหวแต่ไม่ไหว ว่าอะไรใช้ยังไง... หรือบางเครื่องมือที่ใหม่ๆ เหนือเมฆยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรบ้าง ใช้ยังไงบ้าง... แต่โดยรวมๆ โดยพื้นฐานแล้ว เชื่อได้เลยครับว่า จะมาจากทฤษฎีดั้งเดิมทั้งนั้น แล้วเหนือเมฆก็เคยกล่าวไว้บ่อยแล้วด้วยว่า สุดท้ายแล้ว สูงสุดคืนสู่สามัญ ลองดูเถอะ ถ้าไปเจอเขียนเทคนิคที่แก่งๆ ลองถามเขาดูสิว่า เครื่องมือไหนดีที่สุดใน... อาจจะคิดว่าตอบว่า หนึ่งในนั้น คือ MA25days แค่นั้นเดียวอย่างเดียว บางครั้งก็เป็นคำตอบได้ทุกๆ ตัวหุ้นเลยก็ได้ อาจจะดู Price Pattern และ Volume เข้ามาช่วยด้วย... เพียงแค่นี้ การเสียหายหรือการขาดทุน จะลดลงไปมาก... ลองเอาไปใช้ดูครับ แต่ถ้าใครใช้มากกว่านี้ หรือ ใช้แบบเหนือขั้นมากกว่านี้ ก็ถือว่าท่านเก่งแล้วแหละครับ สิ่งทีกล่าวมา ก็น่าจะเหมาะสำหรับมือใหม่ๆ ที่เริ่มต้น หรือ กำลังเข้าสู่การแก๊งค์อะไรในหุ้นด้วยเครื่องมือทางเทคนิค... หากต้องการได้รับความรู้มากกว่านี้ UTRADE UTEAM มี Workshop ให้ท่านได้อย่างต่อเนื่อง ลองเข้าโครงการดูกันนะครับ

**ดูตามเกม...** ลองเอามาให้ดูกันอีกตัว สำหรับหุ้นที่ราคาอยู่ในรูปตัวต่ำๆ ซึ่งจริงๆ แล้วนั้น เหนือเมฆเคยกล่าวไว้ ถ้าหุ้นไม่ใช่ขาขึ้น แม้อาจจะอยู่ต่ำๆ แต่จะไม่ขึ้น ก็ไม่แปลก จะลงหรือไม่ลงก็ได้ด้วย

- แนวรับ** : ... 3.0-2.92 **ราคาที่น่าสนใจ ถ้าต่ำกว่า 2.8 ก็คือ ไม่เอาไว้**
- เป้าหมาย** : ... 3.60 **คือเป้าหมายตามรูปแบบราคา หรือ Price Pattern**

**Price Chart...(ICN)**



**ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค**

**กราฟราคาหุ้น ICN...** มีเรื่องของเครื่องมือทางเทคนิค ตามที่กล่าวมาข้างต้นเลยครับ MA25days+Volume และแกมให้ด้วย รูปแบบราคาหรือ Price Pattern ซึ่งถ้าวิเคราะห์กันแค่นี้ ยังไงก็น่าเล่น หรือน่าเข้าซื้อแก๊งค์อะไร ต่ำกว่า 2.80 ก็คือ Cut Loss นั้นหมายถึงว่า ถ้าจะไม่ขึ้น เราก็รับความเสี่ยงได้แค่นั้นพอ ... แต่ถ้าขึ้น เป้าหมาย จะอยู่ที่ระดับ 3.60 ลองนับระยะทางลงที่เสียหาย และ ระยะทางขึ้นที่จะทำไร ถ้าออกมาในตัวเลขแบบนี้แล้ว ถือว่าเป็นการแก๊งค์อะไรที่น่าสนใจ... แล้วไม่แน่นะครับ หากไปถึงระดับ 3.60 ได้ตามที่กล่าว ถ้าจะไปทำกัน เมื่อราคาถึงตรงนั้น ก็ไม่แน่ ถ้าดูหรืออ่านสัญญาณแล้ว ยังไม่เข้าขาย ก็ได้นะครับ (ถ้าไม่มีสัญญาณขาย)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน